



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การเปลี่ยนชื่อรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
และการขยายเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เชิญชวนผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดการรับสมัครถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีความคิดริเริ่ม และความวิริยอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีการเปลี่ยนชื่อรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เป็น “รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น” โดยแบ่งเป็น ๘ ประเภท ได้แก่ ประเภทการบริหารจัดการ ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ที่จะได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นในแต่ละประเภท จะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนการพิจารณาคัดเลือกตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยประเภทการบริหารจัดการ และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จะต้องได้รับคะแนนจากการพิจารณาตั้งแต่ ๘๐๐ คะแนนขึ้นไป ส่วนประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จะต้องได้รับคะแนนจากการพิจารณาตั้งแต่ ๗๕๐ คะแนนขึ้นไป

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขยายระยะเวลารับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกไป จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพสุ โลหารชุน)

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑